



แผนบริการวิชาการ แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนบริการวิชาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณด้านการให้บริการวิชาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผนบริการวิชาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวชี้วัดตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงาน
๑. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑. จัดทำวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๒. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคตะวันออกตามแนวพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	๑. โครงการถ่ายทอดสัญญาณการบรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่า)	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่สนใจ) ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๕ ๘๐	๑,๐๐๐ งบประมาณรายได้	อ.ชยนาภา
		๒. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๖๐ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน	อ.ชยนาภา
		๓. โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ซึ่งถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ครั้งที่ ๓	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๒๐๐ ๘๐	๖๐,๐๐๐ งบประมาณรายได้	อ.ชยนาภา
		๔. โครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบบประชาธิปไตย	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ (เยาวชน บุคลากร และประชาชนทั่วไป) ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๑๐๐ ๘๐	๕,๐๐๐ งบประมาณรายได้	อ.ชยนาภา
		๕. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ครั้ง	๑	-	อ.ชยนาภา

**แผนการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ	การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ		ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การพัฒนานักศึกษา	ชุมชน/สังคม					
เป้าประสงค์ ๑. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จาก การวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ ๑. จัดทำวิจัยและนวัตกรรม ที่บูรณาการกับการเรียน การสอนหรือบริการวิชาการ เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๒. ให้บริการวิชาการด้าน กฎหมายที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภูมิภาค ตะวันออก ตามแนว พระราชดำริ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น	๑. โครงการถ่ายทอด สัญญาณการบรรยาย กฎหมายของสำนัก อบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)	นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้าน กฎหมายและเตรียมความ พร้อมในการศึกษาต่อในระดับ เนติบัณฑิต	ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ารับฟังการ บรรยายกฎหมายของ สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภาที่คณะ นิติศาสตร์ได้ ซึ่งช่วย ประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ทางด้าน กฎหมายแก่ประชาชนที่ สนใจ และสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะนิติศาสตร์ และชุมชน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา ศิษย์เก่าและ บุคคลภายนอกที่สนใจ) ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๕ ๘๐	๑,๐๐๐ งบประมาณ รายได้	อ.ชญาณภา
	๒. โครงการบริการ วิชาการเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	นักศึกษาได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและตระหนักถึง คุณค่าของการนำความรู้ด้าน กฎหมายมาใช้ให้เกิด ประโยชน์แก่การพัฒนา ท้องถิ่นของตน	ชุมชนท้องถิ่นได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจากโครงการ บริการวิชาการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๖๐ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณภา

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ	การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ		ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การพัฒนานักศึกษา	ชุมชน/สังคม					
	๓. โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ซึ่งถ้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ ๓	นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และนักศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๒๐๐ ๘๐	๖๐,๐๐๐ งบประมาณ รายได้	อ.ชญาณานาภา
	๔. โครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการปกครองระบบประชาธิปไตย	นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ (เยาวชน บุคลากร และประชาชนทั่วไป) ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๑๐๐ ๘๐	๕,๐๐๐ งบประมาณ รายได้	อ.ชญาณานาภา
	๕. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย	-	ชุมชนหรือประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายหรือองค์ความรู้จากงานวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจำวันได้	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ครั้ง	๑	-	อ.ชญาณานาภา

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ	ชุมชน	ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ ๑. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จาก การวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ ๑. จัดทำวิจัยและนวัตกรรม ที่บูรณาการกับการเรียน การสอนหรือบริการวิชาการ เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๒. ให้บริการวิชาการด้าน กฎหมายที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภูมิภาค ตะวันออก ตามแนว พระราชดำริ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น	๑. โครงการถ่ายทอด สัญญาณการบรรยาย กฎหมายของสำนัก อบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)	-	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา ศิษย์เก่าและ บุคคลภายนอกที่สนใจ) ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๕ ๘๐	๑,๐๐๐ งบประมาณ รายได้	อ.ชฎานาภา
	๒. โครงการบริการ วิชาการเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	ต.ตะกาดแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ ๒)	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๖๐ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชฎานาภา
	๓. โครงการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ซึ่งถ้าย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ครั้งที่ ๓	-	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๒๐๐ ๘๐	๖๐,๐๐๐ งบประมาณ รายได้	อ.ชฎานาภา
	๔. โครงการ แข่งขัน ตอบปัญหาทาง กฎหมายรัฐธรรมนูญ และการปกครอง ระบบประชาธิปไตย	-	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ (เยาวชน บุคลากร และ ประชาชนทั่วไป) ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๑๐๐ ๘๐	๕,๐๐๐ งบประมาณ รายได้	อ.ชฎานาภา
	๕. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัย	ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (โครงการใหม่ ปีที่ ๑)	๑. จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ครั้ง	๑	-	อ.ชฎานาภา